



ประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ที่ สทร. ๐๐๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ สทร. ๐๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับการขนส่งทางทะเล รวมทั้ง ควบคุมการปฏิบัติงานของท่าเรือย่อยที่ตั้งอยู่ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ตระหนักถึงความมุ่งหวังของผู้ใช้บริการ และการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001 และ ISO 14001) มาใช้ในองค์กร ได้มีการกำหนดเจตจำนงในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยได้ตั้งนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ดังนี้

“Clean and Green Port with speed and better Services”

“สินค้าผ่านท่าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน”

ซึ่งการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้เจตจำนง ดังต่อไปนี้

๑. ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งมีมาตรฐานในคุณภาพของการบริการเพื่อตอบสนองต่อความมุ่งหวัง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการ การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันและควบคุม แก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
๔. สร้างเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของ สทร. พนักงานของผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายเรืองฤทธิ์ กุศลธรรมบถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด